

# Trò Chuyện với Alan về Những Tín Điều

Alan đến từ Málaga, Tây Ban Nha. Chúng tôi hỏi cậu bé một số câu hỏi về cách cậu bé học về Những Tín Điều.



## Hãy nói cho chúng tôi biết về em.

Em tám tuổi. Khi lớn lên, em muốn trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Màu sắc ưa thích của em là màu cam và món ăn yêu thích của em là *tortillas de patatas* (Trứng ốp lết Tây Ban Nha) do bà ngoại của em làm.

## Làm thế nào em đã học được Những Tín Điều?

Em bắt đầu học về Những Tín Điều trong Hội Thiếu Nhi. Chúng em đã ca vang các bài hát để giúp học thuộc lòng Những Tín Điều. Đôi khi các giảng viên của chúng em viết Những Tín Điều lên trên bảng và xóa đi một vài từ. Chúng em cũng vẽ tranh để giải thích ý nghĩa của từng Tín Điều.

Ngoài ra, em cũng tập nói Những Tín Điều với gia đình của em trên đường đi học. Em cũng đang giúp cô em gái nhỏ của em là Maia học hỏi về Những Tín Điều. Em ấy đã biết sáu Tín Điều đầu tiên rồi ạ!

## Em yêu thích Tín Điều nào nhất?

Em thích Tín Điều thứ chín. "Chúng tôi tin tất cả mọi điều Thượng Đế đã mặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang mặc khải, và chúng tôi tin rằng Ngài sẽ còn mặc khải nhiều điều lớn lao và quan trọng có liên quan đến Vương Quốc của Thượng Đế." Tín Điều này dạy rằng Cha Thiên Thượng còn rất nhiều điều cho chúng ta để học hỏi từng chút một.

## Việc biết Những Tín Điều giúp đỡ em như thế nào?

Một ngày nọ ở trường, bạn của em là Sophia hỏi em tin vào điều gì và liệu em có thuộc vào bất cứ tôn giáo nào không. Em nhớ ngay đến Tín Điều đầu tiên, ghi rằng: "Chúng tôi tin nơi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, và nơi Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và nơi Đức Thánh Linh." Nên em đã chia sẻ điều đó với bạn ấy.

Em nói với bạn ấy rằng em là một Ky Tô hữu và là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Bạn ấy lắng nghe em và hiểu những điều em chia sẻ với bạn ấy.

## Kinh nghiệm này làm cho em cảm thấy như thế nào?

Em cảm thấy rất vui vì em biết rằng em đã dũng cảm để chia sẻ đức tin của mình với bạn bè của em. Nhờ vào việc chăm chỉ học Những Tín Điều nên em đã có thể chia sẻ phúc âm và biết phải chia sẻ điều gì.

HÌNH ẢNH MINH HỌA DO TOBY NEWSOME THỰC HIỆN

